



ข่าว มจพ.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK (KMUTNB)

- มหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลพระราชทาน หน่วยงานดีเด่นของชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
- ชนะเลิศรางวัลนายกรัฐมนตรี ส่วนราชการดีเด่นระดับกรม ในการบริหารและการจัดการ เพื่อการพัฒนาวิชาการ
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยของรัฐดีเด่น จากสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย
- มหาวิทยาลัยแห่งแรกและแห่งเดียวของโลกที่เป็นแชมป์โลกหุ่นยนต์ภูมิภาค 8 สมัย มากที่สุดในโลก

ปีที่ 27 ฉบับที่ 27 วันที่ 20 - 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561

สัปดาห์สัมพันธ์นักศึกษา มจพ. จัดพิธีไหว้ครูเพื่อแสดงความกตัญญูทเวทิจและเชิดชูครู ปี'61

องค์การนักศึกษา สถานักศึกษา ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมประดู่แดง ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และได้แสดงถึงความกตัญญูทเวทิจ ซึ่งจะเป็นการปลูกฝังคุณธรรมขั้นพื้นฐานอันดีงามคือ ความเคารพ ความมีวินัย และความอดทน ให้นักศึกษาภายในสถาบัน อันจะเป็นการสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมต่อไป กิจกรรมในวันไหว้ครู ประกอบด้วย ฉายสไลด์ชุด “แต่คุณครูด้วยดวงใจ” พิธีมอบเกียรติบัตร และโล่ให้กับนักศึกษาดีเด่น การประกวดพานไหว้ครู เป็นประจำทุกปี เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ และเป็นสิ่งจูงใจในการจัดพานไหว้ครู รางวัลมี 2 ประเภทคือ รางวัลประเภทสวยงาม รางวัลประเภทความคิดสร้างสรรค์ และรางวัลประเภทเกียรติยศ สามารถติดตามผลได้ในวันที่ 23 สิงหาคม 2561

เช่นเคยค่ะ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มจพ. ก็ลงพื้นที่รอบๆ มจพ. เป็นแมวมอง มองหากลุ่มนักศึกษาเพื่อพูดคุยกับน้องศึกษาในประเด็นที่ว่า คิดอย่างไรกับครูที่เป็น “ปูชนียบุคคล” “แม่พิมพ์ของชาติ” มาฟังน้องเยาวชนเขากล่าวถึงครู-อาจารย์ ในทัศนะต่าง ๆ เริ่มจากคนแรก

1. นายเขตต์ คงนคร ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (CED) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. จบการศึกษามหาวิทยาลัยเทคนิคแพร่ (ได้โควต้า) “ผมคิดว่าการจัดงานวันไหว้ครู เป็นดีที่ยึดถือปฏิบัติกันมาอย่างยาวนานซึ่งเป็นประเพณีให้ลูกศิษย์ได้แสดงความกตัญญูทเวทิจและเชิดชูครู” ถึงแม้บางอย่างมีการปรับเปลี่ยนตามยุคตามสมัย แต่ยังคงสืบทอดรุ่นสู่รุ่นในการไหว้ครู เพื่อเป็นการระลึกถึงครู – อาจารย์ (ลูกศิษย์-ครู) และการที่เราอย่างก้าวเข้ามาสถาบันการศึกษาก็เท่ากับมาฝากเนื้อ ฝากตัว เป็นศิษย์และผมมองว่าเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันในวัน มจพ. ผมฝากข้อคิดไว้ว่า “ความสุขไม่ได้อยู่ที่จุดหมายของการเดินทาง แต่อยู่ที่เส้นทางที่เรา กำลังมุ่งหน้าไป” ขอเชิญชวนเพื่อนๆ ร่วมงานนะครั้บ

2. นายภาณุวิชญ์ ขวัญญู ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (CED) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. จบการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (ได้โควต้า) “ประเพณีการไหว้ครูเป็นเครื่องย้ำเตือนว่า เราเข้ามาศึกษาในฐานะนักเรียน” ส่วนครูก็ย้ำเตือนให้เรารู้ว่า เราเข้ามาเป็นศิษย์แล้ว เราต้องทำให้ดีที่สุดในทุกบทบาทที่เรา กำลังดำเนินชีวิตอยู่ วันไหว้ครูทำให้ผมนึกถึง “พระคุณของครูบาอาจารย์ ที่ท่านเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้กับลูกศิษย์ และได้แสดงถึงความกตัญญูทเวทิจ” รุ่นแล้วรุ่นเล่า เพราะครูเปรียบเสมือนเรือจ้างที่คอยส่งเด็กข้ามฝั่งอย่างปลอดภัย ขึ้นฝั่งถึงที่หมาย และเฝ้ามองความสำเร็จของลูกศิษย์ ฝากเพื่อนๆ มาร่วมงานกันทุกคน เพื่อความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่-รุ่นน้อง และร่วมเปิดโลกทัศน์ไปด้วยกันครั้บ

3. นางสาวปณิตดา คำสุขุม (น้ำตาล) ชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาสถิติธุรกิจและการประกันภัย มจพ. จบการศึกษาจาก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าถนนทพริ “วันไหว้ครูเป็นวันที่ระลึกถึง

พระคุณของครูอาจารย์ที่คอยอบรมสั่งสอนไม่ใช่แค่ความรู้ แต่รวมทั้งประสบการณ์การใช้ชีวิต” อยากขอบคุณคุณครูที่คอยแนะนำสิ่งดีๆ ให้ ผากขอคิดว่า “**เป็นประเพณีที่ควรอนุรักษ์ เพราะเป็นโอกาสที่ดีในการแสดงความกตัญญูต่อครู เพราะท่านให้ความรัก ห่วงใยเหมือนลูก**” ในช่วงพิธีอาจจะใช้เวลานาน แต่อยากให้ทุกคนเห็นความสำคัญ สำรวมและไม่พูดคุยระหว่างพิธี อาจกล่าวได้ว่า “**ครูก็เหมือนคนเจียรไนเพชร แม้ว่าเพชรจะมีค่าในตัวมันเอง แต่หากไม่มีคนเจียรไน เพชรมันย่อมไร้ประกายที่สดใสสวยงาม**” และเพชรเม็ดนั้นจะหมดโอกาสเปล่งประกายตลอดไป

4. นางสาวสุเมตี อาภาสกุลเดช (มิล) ชั้นปีที่ 1 คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์บัณฑิตกรรมเซรามิกส์ มจพ. จบการศึกษาจากโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ครู คือ ปุชนียบุคคล ที่ทำหน้าที่สอนศิษย์ให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถ ฉะนั้นวันไหว้ครูเป็นวันที่ให้ความสำคัญกับครูผู้ให้ความรู้ เราในฐานะศิษย์ “ควรระลึกคุณของครู-อาจารย์ ซึ่งทำให้เราได้ก้าวไปอีกขั้น ทำให้เราเติบโตอย่างภาคภูมิใจ ในการประกอบอาชีพ ผู้ให้ความรักเรดั่งลูกหลาน คอยดูแลห่วงใย” วันไหว้ครูจึงเป็นวันที่น่าประทับใจและควรจดจำ ครูเหมือนดังครอบครัว ชวนเชิญให้มาร่วมงานกัน เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณครู

พิธีไหว้ครูระหว่างครูกับลูกศิษย์เป็นการได้สื่อสารถึงกัน ผ่านพิธีกรรมที่เป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู อาจกล่าวได้ว่าครูผู้สร้างโลก ครูเป็นผู้พัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถเพื่อให้คนเหล่านั้นไปพัฒนาสังคมประชาชาติ ครูคือผู้ให้แสงสว่าง ให้ความรู้แก่ศิษย์อย่างทั่วถึง ทั้งวิชาการทางโลก และวิชาอันเป็นปัญญาด้านในที่เกิดจากการฝึกฝนเรียนรู้จากตำรา ครูอาจารย์ และ เป็นประสบการณ์จนถึงทุกวันนี้ “**ครู-อาจารย์เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราประสบความสำเร็จ**” อาชีพครูถือว่าสำคัญและมีบทบาทในการพัฒนาประเทศให้เจริญมั่นคง เพราะครู คือ “**ปุชนียบุคคล**” “**แม่พิมพ์ของชาติ**” ที่ควรแก่การเคารพบูชาเสมอ

รอบรั้ว มจพ.

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจร.) และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ร่วมกันจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี 3 พระจอมเกล้า ในวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม และนำปัจจัยบริจาคร่วมสมทบทุนโครงการบูรณปฏิสังขรณ์ ดังนี้ 1. บูรณปฏิสังขรณ์วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2. บูรณปฏิสังขรณ์หอระฆังยอดมงกุฎ และ 3. บำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาท่านร่วมเป็นเจ้าของทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี 3 พระจอมเกล้า ได้ที่กองคลัง มจพ. โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1601-1604

2. IAESTE Thailand รับสมัครนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนศึกษานานาชาติไปฝึกงาน ณ ต่างประเทศ โครงการแลกเปลี่ยนศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิค (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience A.s.b.l.: IAESTE Thailand) มจพ. รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2561 นักศึกษาที่สนใจสมัครสอบคัดเลือกเพื่อขอรับทุน และสมัครได้ที่สำนักงาน IAESTE Thailand ชั้น 10 อาคารเนกประสงค์ มจพ. โทรศัพท์ 0-2555-2177, 0-2555-2000 ต่อ 1025, 1193, 1194 หรือ Download ใบสมัครได้ที่ www.iaeste-thailand.org

วิทยุ โทรทัศน์/ข่าว
☎ 1121, 1166